

THÔNG BÁO

Kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc tại cuộc họp Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Sáng ngày 05/02/2020, Hiệu trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo về tăng cường rà soát công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị và các tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Chữ thập đỏ; lãnh đạo các phòng, ban, khoa: Phòng Công tác Chính trị - Quản lý người học, Phòng Đào tạo, Trường TH, THCS và THPT Chu Văn An, Phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra Pháp chế, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Quản trị Cơ sở vật chất, Trạm Y tế, Phòng Kế toán - Tài chính, Phòng Khoa học, Công nghệ - Hợp tác quốc tế...

Đồng chí Hiệu trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo đã yêu cầu Phòng Công tác Chính trị - Quản lý người học báo cáo cụ thể về việc tình hình triển khai các công tác phòng chống dịch bệnh virus Corona (nCoV) của Nhà trường; các ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự cuộc họp về tình hình diễn biến dịch bệnh tại các vùng dịch có nguy cơ lây nhiễm bệnh virus Corona (nCoV) và đề các biện pháp phòng tránh khi có diễn biến xảy ra, Hiệu trưởng Nhà trường kết luận như sau:

1. Hiện nay tình hình Dịch nCoV đang diễn biến rất phức tạp tại Trung Quốc và 22 quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch bệnh do virus Corona (2019-nCoV) đang xảy ra nghiêm trọng tại Trung Quốc và các trường hợp mắc virus này tại các quốc gia khác là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

Đến thời điểm ngày 5/02/2020, tại Việt Nam đã có 10 ca nhiễm virus Corona, trên địa bàn thành phố Sơn La chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do dịch nCoV gây ra. Tuy nhiên, với diễn biến dịch như hiện nay, Nhà trường cần cần tập trung cho công tác chuẩn bị, sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh xảy ra.

2. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “chống dịch như chống giặc” nên việc tổ chức các cuộc họp về phòng chống dịch Corona sẽ được triệu tập thường xuyên và đột xuất bất cứ lúc nào tùy theo diễn biến của dịch. Do vậy, đề nghị các đơn vị trong toàn Trường nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng ứng phó triển khai phòng chống dịch, nhất là các đơn vị chức năng:

- Phòng CTCT-QLNH tăng cường truyền thông, quán triệt cấm các hành vi, phát ngôn gây hoang loạn làm ảnh hưởng đến Nhà trường; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của Nhà trường, chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai tuyên truyền các hoạt động phòng chống dịch bệnh, khuyến cáo HSSV, CBVC-GV thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của các cơ quan y tế. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm soát việc cung cấp các thông tin không đúng, thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận.

- Trạm Y tế: Cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh tỉnh Sơn La trong công tác cung cấp nguồn thuốc và triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh trong toàn trường. Khi có tình huống xảy ra cần phải được sơ cứu ban đầu và thông báo với cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện giải pháp cách ly kịp thời. Rà soát, xây dựng phương án về trang thiết bị và hậu cần, chủ động làm việc với các nhà cung cấp để chuẩn bị phương án dự phòng đảm bảo điều kiện mua sắm kịp thời các trang thiết bị đáp ứng công tác điều trị trong trường hợp dịch xảy ra; khẩn trương rà soát, đề xuất riêng đối với những thiết bị cần gấp (thuốc phun khử trùng, thuốc uống dự phòng, máy đo thân nhiệt) để kịp phục vụ công tác phòng chống dịch.

- Phòng Đào tạo: Điều chỉnh lịch học theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng; thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên và Lưu học sinh Lào trong Nhà trường biết về sự điều chỉnh lịch học.

- Ban Quản lý Khu Nội trú: Tuyên truyền cho các học sinh, sinh viên, Lưu học sinh hiện đang ở Khu nội trú về việc phòng chống dịch Corona; thông tin cho học sinh, sinh viên, Lưu học sinh không đến ở Khu nội trú trong thời gian Nhà trường cho nghỉ học; thực hiện tốt vệ sinh phòng bệnh tại Khu nội trú, Nhà ăn sinh viên; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại Nhà ăn sinh viên; báo cáo kịp thời với Thường trực Ban chỉ đạo khi phát hiện học sinh, sinh viên, Lưu học sinh có triệu chứng bị viêm đường hô hấp cấp.

- Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế: Liên hệ với Sở Ngoại vụ theo dõi, nắm bắt thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh tại các tỉnh Bắc Lào, thông báo cung cấp thông tin phòng tránh dịch bệnh khi có Lưu học sinh Lào sang học tập tại Trường.

- Trường TH, THCS và THPT Chu Văn An: Chỉ đạo các biện pháp về phòng chống dịch bệnh khi học sinh trở lại học tập, sinh hoạt tại Khu nội trú, chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đeo khẩu trang đúng cách; chỉ đạo theo dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh cư trú tại các huyện trong tỉnh.

3. Yêu cầu các đơn vị đoàn thể chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra (căn cứ theo Kế hoạch số 60/KH-ĐHTB ngày 31/01/2020 của Hiệu trưởng về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra). Hội Chữ thập đỏ ra thông báo kêu gọi các đơn vị trong và ngoài Nhà trường đóng góp, hỗ trợ bằng vật dụng (Khẩu trang, nước rửa tay) hoặc tiền mặt mua khẩu trang phát miễn phí cho HSSV sau khi HSSV quay trở lại học tập tại Trường. Đoàn Thanh niên: Khẩn trương triển khai Kế hoạch vệ sinh môi trường trong toàn Trường, nhất là khu vực bãi đổ rác, vật nuôi tại khu vực bãi gửi xe, khu giảng đường, lớp học, khu ký túc xá sinh viên, với phương châm chống dịch tại chỗ theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu, đảm bảo theo yêu cầu.

Trên đây là kết luận chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Phòng CTCT-QLNH thông báo cho các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trực thuộc biết và khẩn trương triển khai thực hiện. /:~

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị;
- Các đoàn thể;
- Lưu: TC-HC, CTCT-QLNH.

